

# คู่มือออนไลน์

(10 ตุลาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

## ทางสองแพร่งในเรื่องความรัก จะมีคู่ดีหรือไม่ ในเมื่อดวงชะตาเรื่องคู่ไม่ดี

สวัสดิศรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ถึงคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “สติสต่างค์” เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เวลา 06.35 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก ดิฉันจะเจริญรุ่งเรืองในการงานหรือไม่ ลักษณะที่เหมาะสมคืองานใด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร แม่ค้า นักลงทุน หรืองานลักษณะใด เกี่ยวกับอะไร พอจะเป็นเจ้าของกิจการได้มั้ย หรือ จะเจริญหรือไม่ หรือเป็นลูกจ้างต่อไปจะมั่นคงดีแล้ว

คุณสติสต่างค์ยังให้รายละเอียดบางอย่างที่เป็นปัญหาในการทำงานมาด้วย ซึ่งผมจะขอพยากรณ์ตามดวงแบบนี้ครับ

ที่เห็นได้ชัดที่สุดในดวงชะตาของคุณก็คือ เจ้านายในที่ทำงานของคุณ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ให้การอุปถัมภ์ของคุณ อาจจะมีปัญหากับคุณได้ รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทนักในวงสังคมของคุณ ก็อาจจะสร้างปัญหาให้แก่คุณได้เช่นกัน

นอกจากนี้ คุณมักจะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ ทำคุณกับคนไม่ค่อยขึ้น แต่ก็ไม่ถึงขั้นเลวร้ายที่จะยอมไม่ได้ ดังนั้น อะไรที่ยอมได้คิดว่าก็น่าจะยอมๆบ้าง ไม่มีใครที่อยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่เสียเปรียบครับ แต่สำคัญก็คือ การยอมเสียเปรียบจะต้องไม่ทำให้เราเข้าไปพัวพันในเรื่องทุจริตโดยเด็ดขาด

ปัญหาในสังคมเพื่อนร่วมงานของคุณน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แล้ว ทำให้การทำงานของ你有ปัญหา รายได้ก็พลอยมีปัญหาด้วย

ช่วงที่มีปัญหาเรื่องงานหนักหน้อยก็คือในช่วงเดือนกันยายน 2556 จนถึง เดือนตุลาคม 2557 ซึ่งก็ใกล้จะพ้นแล้ว หลังจากนั้น สถานการณ์ในที่ทำงานก็น่าจะดีขึ้น ขอให้ใจเย็นๆนะครับ

ความเครียดที่เกิดกับคุณนั้น ผมก็ขอแนะนำให้หมั่น ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติธรรม หรือหากคิดว่ายากเกินไป ก็ลองหันไปออกกำลังกายหนักๆ ให้ได้เหงื่อมากๆ จะได้ลืมๆเรื่องเครียดไป และร่างกายได้จะหลั่งสารอะดรีนาลิน เพื่อช่วยให้คุณคลายเครียดลงได้ครับ

ส่วนที่ถามว่า จะทำงานอะไรดีระหว่างการเป็นลูกจ้าง หรือ ทำกิจการส่วนตัว พิจารณาดูแล้ว เห็นว่า น่าจะให้ผลพอกัน แต่สาขาอาชีพที่ดวงชะตาของคุณส่งเสริมก็คือ งานที่เป็นประเภทที่ปรึกษา งานให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ 0 ครับ

คำถามที่สอง คุณจะมีคู่ หรือ สามี่หรือไม่ เป็นคู่ดี หรือ คู่เวรกรรมหรือไม่ แล้วจะมีบุตรธิดามั้ยคะ ชีวิตครอบครัวจะเป็นไปในทางใด

เรื่องคู่ของคุณนั้น ต้องขอบอกเพื่อให้คุณได้เข้าใจไว้ก่อนว่า ไม่สู้จะประสบความสำเร็จนัก

ผมพยายามพิจารณาเรื่องคู่ของคุณจากหลายๆมุมมอง แต่ไม่ว่าจะเป็นมุมไหน ก็ดูท่าว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลย

นอกจากนี้ คุณยังมีโรคทเวะสนรธา ที่มักจะไม่ค่อยให้ความสมหวังในเรื่องคู่ครอง แต่มักจะให้คุณในเรื่องการฝ่าฟันทางธรรมสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไปภพหน้า

เหนือสิ่งอื่นใด หากคุณมีความรัก หรือ คู่ครอง ก็ขอให้ระมัดระวังโอกาสที่จะเกิดความรักแบบซ่อนเร้น แอบแฝง หรือ ตกอยู่ในฐานะภรรยาที่ไม่เปิดเผย ซึ่งจะสร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวงให้แก่คุณได้

สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ ข้อแรกให้เข้าใจในเรื่องนี้ และควรหันหน้าเข้าหาแนวทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรม คิดเสียว่าเป็นวิบากกรรมของคุณที่สร้างไว้ในชาติปางก่อน เมื่อมีโอกาสแก้ตัวในชาตินี้ ก็อย่าทำผิดซ้ำในเรื่องชีวิตคู่อีก เพื่อว่า ภพหน้าจะดีขึ้นกว่านี้

แต่หากคุณต้องการจะมีคู่จริงๆ ก็ควรจะใช้ความระมัดระวัง ไตร่ตรอง ตรวจสอบคู่ของคุณให้ดีเสียก่อน ว่าคุณไม่ไปอยู่ในฐานะที่ไม่พึงประสงค์

ก็ขอให้คุณสติสดตงค์พบทางสว่างนะครับ

คำถามที่สาม คุณควรปรับปรุง หรือระมัดระวังในเรื่องใด ช่วงใดเป็นพิเศษ อย่างไรบ้าง

สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือ การพูดการจา อาจจะเป็นเพราะคุณพูดตรงเกินไป จนทำให้ผู้ฟังไม่สบายใจ อันที่จริง คุณจะถูกให้ฟังคู่ดี ฟังแล้วสบายใจก็ทำได้ แต่บทจะพูดไม่ดี คุณก็สามารถพูดได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น หากคุณนำเอาหลักศาสนาพุทธมาใช้ในการพูด ก็น่าจะช่วยให้ได้มากทีเดียว คือ แม้จะเป็นเรื่องจริง แต่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยก ก็ไม่ควรพูด ยิ่งเรื่องที่ไม่จริง หรือไม่แน่ใจว่าจริง ยิ่งไม่ต้องพูด

ก่อนจะพูดอะไรออกไป ควรจะพิจารณาบททวนหลายครั้ง เพราะพูดไปแล้ว คำพูดจะเป็นนายเรา จะสร้างความเสียหาย หรือ สร้างประโยชน์ให้แก่เราก็ได้

แบบนี้ก็คงจะช่วยให้การเข้าสังคม และทำให้เพื่อนฝูงมีทัศนคติที่ดีต่อคุณได้ ก็ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสติสตาจค์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามว่า ทิฆัมพร ครับ

